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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวราวุธ  เฉียบแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
ได้เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  พ.ศ.2564  ในวันที่ 18 สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

/นายอิ่นคำ..... 



- 2 – 
 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564        

ในวันที่  18  สิงหาคม  2564   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า         
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
             -  ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปีพ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564) 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564)  
  -  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

 -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม
สภาครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2564) 

ที่ประชุม  -  มีมติรับรอง  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื ่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  วาระที ่2  ขั้นแปรญัตต ิ
นายอ่ินคำ  บุญศรี -  เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตต ิ

-  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงรายงานการแปรญัตติตามที่สภาเทศบาล
ได้มอบหมายให้ในการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมาครับ 

นายนิพิฐพนธ์  นิพาพันธ์ -  เรียนท่านประสภา ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และ
ประธานกรรมการแปรญัตติ ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาทุกท่าน กระผมนายนิพิฐพนธ์  นิพาพันธ์ สมาชิก 

สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 2  ตามที ่สภาเทศบาลได้มอบหมายให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ให้แล้วเสร็จแปรญัตติ ภายใน 3 วัน โดยกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที ่ 14 
สิงหาคม  2564 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2564 เวลา 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และคณะกรรมการได้กำหนดนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา 08.00 น.  ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยื่น
คำขอแก้ไขเพิ ่มเติม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖5  แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอ 
ร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิม ครับ 
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นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2565  วาระท่ี 2   
  -  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ไดช้ี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 
นายวาราวุธ  เฉียบแหลม  -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และ 
เลขานุการสภาฯ ผู ้เข ้าร ่วมรับฟังการประชุมสภา ทุกท่าน  กระผม นายวราวุธ   เฉียบแหลม  

เลขานุการสภา  ขอชี ้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ          
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต ่อคณะกรรมการแปรญัตติด ้วย  ภายใน
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังส ือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้น 
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ แปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นคำขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็เป็นอันว่าทางสภาเทศบาลเห็นด้วยกับ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอโดย
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 
-  ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 4  เรื่องขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระ 3  ขอพัก 10 นาที 
 

พัก 10 นาที 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
วาระ 3 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  เมื่อที่ประชุมพร้อม กระผมขอประชุมในระเบียบวาระท่ี 4 ต่อไป 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วาระ 3 
นายวราวุธ  เฉียบแหลม -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และ 
เลขานุการสภาฯ ผู ้เข ้าร ่วมรับฟังการประชุมสภา ทุกท่าน  กระผม นายวราวุธ  เฉียบแหลม  

เลขานุการสภา  ขอชี ้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ          
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที ่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ          
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย
กับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน
หรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี
การแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่
เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติ ให้พิจารณา    
จนจบร่างเทศบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้น ในการ
พิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสาม
ก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื ่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น   
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น        
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

นายอ่ินคำ  บุญศรี - สำหรับในวาระท่ี 4 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี 3 
 - กระผมก็จะขอมติ ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 
 - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอมติด้วยการยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 12 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอ่ินคำ  บุญศรี -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญ นายวราวุธ  เฉียบแหลม ครับ 

/นายวราวุธ..... 
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นายวราวุธ  เฉียบแหลม -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และ 
เลขานุการสภาฯ ผู ้เข ้าร ่วมรับฟังการประชุมสภา ทุกท่าน  กระผม นายวราวุธ  เฉียบแหลม  

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  เนื่องจากได้มีประชาชน หมู่ที่ 1 และ   
หมู ่ที ่ 10 ร้องเรียนทางวาจามาขอให้แจ้งแก่คณะผู ้บริหาร กรณีขอให้ขุดร่อง    
ระบายน้ำ ซึ่งกระผมก็จะได้ทำเป็นหนังสือมาถึงเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  สมาชิกท่านอื่นมีเรื่องอะไรที่จะสอบถามอีก ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มี กระผมก็จะขอเพิ่มเติมในเรื่องขอเสนอให้ทางฝ่ายบริหารหรือทางเทศบาล 

ดังนี้ 
1.  ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยก ซึ่งเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วได้เกิด
อุบัติเหตุที่ซอย 39 ตรงปากซอยสี่แยก ตรงข้ามปากซอย 26 และที่ตรงนั้นได้มีพ่ี
น้องประชาชนได้เรียกร้องให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพราะฉะนั้น กระผมก็ขอ
เสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อจะได้มีไว้เพื่อพิจารณาเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น   
ขอให้มีการติดตั้งทุกๆสี่แยก ถ้าตรงจุดไหนไม่มีขอให้มีการติดตั้งด้วยครับ เพื่อจะได้
เป็นผลดีกับเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

 2.  ขอเพิ่มเติมจาก นายวราวุธ  เฉียบแหลม เรื่องการขุดลอกรางระบายน้ำ สำหรับ
หมู่ที่ 1 ได้มีหนังสือถึงท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยภาพถ่าย กระผม   
มีความเห็นว่าควรจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 
จะเป็นฤดูน้ำหลาก ซึ่งได้ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะใน  
ซอย 35  ทางท่านเลขาก็ได้ไปดู และได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาแล้ว      
ในกรณีหลังตลาดสด ซอย 33  ร่องน้ำตื้นเขิน มีสิ่งปฏิกูล ไม่ได้ขุดลอกออก ทำให้น้ำ
ไม่ไหล จึงทำให้น้ำไหลไปตามถนนและไหลลงตลาด  ทางด้านทิศเหนือของซอย 35 
ประชาชนที่อยู่แถวๆ ซอย 35 ก็จะอยู่กันอย่างลำบาก อยากจะให้ทางฝ่ายบริหาร
และทางเทศบาลได้ออกไปสำรวจดูและทำการขุดลอกออกด้วย เพราะเป็นปัญหา
เรื้อรังมานาน ตามที่กระผมได้นำเรียนให้ท่านได้รับทราบและทางเลขาก็ได้รับทราบ
มาโดยตลอด ตั้งแต่มีการแจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้วในวาระอื่น ๆ จนกระทั่งมาถึง
บัดนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน 
ขณะนี้ก็ได้แก้ปัญหาไปแล้ว 1 จุด คือตรงปากซอย 35 และกระผมขอฝากตรงหลัง
ตลาดสดห ัวเว ียงด ้วยคร ับ ร ่องน ้ำต ื ้น เข ินมาก  กระผมขอฝากทางท ่าน
นายกเทศมนตรี และท่านรองนายก ทางฝ่ายช่างเทศบาลได้ช่วยไปตรวจสอบด้วย 
กระผมก็มีเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 -  ขอเชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 
นายสมเพชร  วงษา -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องนี้กระผมก็ได้ 
เลขานุการนายกฯ รับทราบมาบางรายการ ตามที่ท่านสมาชิกได้เขียนคำร้องมา ต่อไปก็ขออนุญาตให้

ท่านได้เขียนคำร้องไว้ที่โต๊ะกระผม กระผมก็จะได้แจ้งให้ทางพนักงานไปดำเนินการ
ให้อย่างเร่งด่วนครับ เพราะว่าขณะนั้นกระผมยังไม่ทราบในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่
การงานของทางด้านบุคลากร   

 
/ณ เวลานี้..... 
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ณ เวลานี้กระผมก็ได้รับทราบแล้วว่าใครมีหน้าที่อะไร ก็จะได้ง่ายต่อการมอบหมาย
งานให้ไปปฏิบัติได้ถูกต้องครับ และขอให้ทางสมาชิกและท่านที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้
ช่วยเข้าไปดูแลและให้คำแนะนำด้วย เพื ่อจะได้เป็นผลดีกับพี ่น ้องประชาชน        
ทางกระผม ฝ่ายบริหารก็จะรีบดำเนินการให้ครับ และขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งมาทาง
สำนักงานเทศบาลด้วย เพราะจะเป็นหลักฐานยืนยันในการปฏิบัติงานด้วยครับ และ
ได้กำชับให้ทางพนักงานทำบันทึกในการปฏิบัติงานด้วยครับ 
-  เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดก็ได้มีปัญหามาตั้งนานแล้ว เพราะเป็นกล้องแบบมันนี่ เป็น
ระบบที่ไม่มีเครื่องบันทึกข้างใน ซึ่งไม่สามารถเปิดดูได้ ได้มีตัวอย่างเมื่อครั้ง อดีต
สมาชิกสภาเทศบาล ได้เกิดอุบัติเหตุรถชน ได้ขอดูกล้องวงจรปิด แต่ไม่สามารถดูได้ 
ทางฝ่ายบริหารก็จะรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ต่อไปครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  เกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิด เวลานี้กระผมก็ขอแจ้งเป็นวาจาครับ ต่อไปก็จะ 
ประธานสภาฯ ไดใ้ห้ทางสมาชิกมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 -  สำหรับเรื่องขุดลอกรางระบายน้ำตามที่กระผมได้นำเรียนให้ท่านได้รับทราบไป

แล้ว  เราก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว แต่เนื่องจากว่ามันผ่านเลยมาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว ฉะนั้น ตามท่ีทางฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างต่าง ๆ 
ภายในเขตเทศบาล ถ้าหากว่าจะดำเนินการ ก็ขอให้แจ้งมาทางสมาชิกด้วย เพ่ือจะได้
ไปดูแลและเป็นกำลังให้กับพ่ีน้องประชาชน 

 -  ในกรณีของการดำเนินการเกี่ยวกับการลาดยางหรือทำถนน ขอให้แจ้งมาทางพ้ืนที่
อย่างน้อย 3 วันด้วยครับ  เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา
ได้รับทราบ 

 -  ไฟกิ่งที่ผ่านมาก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ช่วงซอย 43 ไม่แน่ใจว่าไฟโซล่าเซลล์จะ
ใช้ได้หรือไม่ ถ้าหากว่าใช้ไม่ได้ ก็ขอเพิ่มเติมไฟกิ่งด้วยครับ เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกสบายในด้านแสงสว่าง กระผมก็มีเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 -  ขอเชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 
นายสมเพชร  วงษา - ขออนุญาตเพิ่มเติมครับท่านประธานสภา ตามท่ีท่านได้ส่งหนังสือมากระผมเพ่ิงเห็น 
เลขานุการนายกฯ เห็นวันนี้ครับอยู่ที ่บนโต๊ะกระผม เกี่ยวกับหนังสือขุดลอกหลังตลาดสดหัวเวียง 

สำหรับเรื่องไฟกิ่งกระผมได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ไปประสานกับสมาชิกสภาที่ได้แจ้ง
มาแล้ว และก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่มาว่าฝนตกยังดำเนินการไม่ได้ 

 -  กรณีของถนนที่เราจะดำเนินการ กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภาว่า จะขอ
เป็นเดือนกันยายน เพราะต้องรองบจัดสรรจากกรม ถ้างบจัดสรรของกรมยังไม่มา ก็
จะใช้งบประมาณของเทศบาลไปทำก่อน แต่สำหรับถนนลาดยางถ้าได้งบจัดสรร
มาแล้วก็จะใช้เวลาไม่นานครับที่จะดำเนินการ   
-  กระผมขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้า ตามที่เราได้ของบอุดหนุนจาก
รัฐบาล เพราะท่ีผ่านมาเราได้รับแจ้งเป็นใบจัดสรรมาเป็นบางรายการ ซึ่งได้มีหนังสือ
ด่วนจากกระทรวงที่ส่งมาให้ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564  เรื่อง อนุมัติโครงการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
/แผนงาน..... 
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แผนงานยุทธศาสตร์ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเราได้ขอไปหลายโครงการ โครงการที่เรารออนุมัติ 
จัดสรรมา และทางกรมเขาแจ้งมาให้เราหาผู้รับจ้างไว้ก่อน เพ่ือรองบประมาณอนุมัติ 
ถ้าหากเราได้ผู้รับจ้างมาแล้ว แต่จะทำสัญญากับผู้รับจ้างยังไม่ได้ ต้องรอทางกรม
อนุมัติงบประมาณมาก่อน แต่เขาให้ทางเทศบาลทำโครงการและหาผู้รับจ้างไว้ก่อน 
ก็จะมีซอย 17 (ซอยวัดป่าแดง) เป็นถนนคอนกรีตพร้อมร่องระบายน้ำ  ซอย 15/2 
ซอย 33/4 ที่จะอนุมัติให้เราเป็นถนนไม่มีไหล่ทาง แต่ทางเทศบาลเราต้อง เอา
งบประมาณของเทศบาลทำไหล่ทางไว้ก่อน ส่วนราดยางก็ไม่ต้องใช้งบประมาณของ
เทศบาล เพราะทางกรมเขาจัดสรรมาให้แล้ว คือซอยวัดศรีสุทธาวาส จากศาลาไปถึง
บ้านโล๊ะ  ที่เราจะทำแผนรองรับไว้ ก็จะมีซอย 17  ซอย 15/2  ซอย 33/4  ขอนำ
เรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกว่า ทางเทศบาลจะให้ทางกองช่างประมาณการ 
ออกแบบและขยายไหล่ทางไว้รองรับ ถ้างบจากกรมมาประมาณเดือนกันยายน ซึ่ง
เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ก็จะเรียกผู้รับเหมามาทำสัญญาได้ แต่ต้องหา
ผู้รับเหมาไว้ก่อน ถ้าหากว่าไม่หาผู้รับเหมาไว้ ต่อไปเขาคงไม่จัดสรรงบประมาณมาให้ 
เราก็ต้องส่งแผนไปให้กรมใหม่ซึ่งก็คงไม่ทันเพราะสิ้นปีงบประมาณ 2564   ส่วน
ปีงบประมาณ 2565 เราได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ที่ราดยางจาก ซอย 5 จากบ้านอาจารย์บุญรัตน์  ภู่ไพศาล  มาถึงสะพาน
กาดก้อม ทางเราได้ประมาณการไว้แล้วงบประมาณสามล้านกว่าบาท แต่ทาง อบจ.
จัดสรรมาให้สองล้านกว่าบาท เพราะเขาได้แจ้งมาแล้ว  กระผมก็ขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกทราบว่า ทางเราอยากจะให้ประหยัดงบประมาณ 
สำหรับซอย 37 กระผมก็ขอนำเรียนว่าขอให้รอใบจัดสรรมาก่อน ถ้าหากว่าใบ
จัดสรรมาเราก็ดำเนินการได้ แต่ถ้าหากภายในเดือนกันยายนใบจัดสรรยังไม่มาเราก็
ใช้งบประมาณของเทศบาลดำเนินการไปก่อน วันที่ 30 กันยายนนี้ กระผมขอนำ
เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกทุกท่านถึงความคืบหน้าครับ ท่านมีเรื ่อง
สงสัยอะไรจะสอบถาม ก็ขอเชิญสอบถามกระผมมาได้ กระผมพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร
พร้อมที่จะดูแลและดำเนินการให้และยินดีที่จะทำงานเพื่อเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
อย่างเต็มที่ ขอบคุณครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  สมาชิกท่านอื่นมีเรื่องอะไรที่จะสอบถามอีก ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ นางรุ่งทิพย์  มะลิ ครับ 
นางรุ่งทิพย์  มะล ิ -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่าน ดิฉัน นางรุ่งทิพย์  มะลิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เขต 1  

เกี่ยวกับไฟฟ้าที่สี่แยกไปบ้านแม่ปูน ตามที่เราได้แจ้งไปเมื่อครั้งที่แล้ว กรณีเรื่องของ
นายวัฒนา  สว่างแจ้ง  ซึ่งตรงสี่แยกไฟฟ้าแสงสว่างยังไม่มี เราจะสามารถดำเนินการ
อย่างไรได้บ้าง เพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว ซึ่งก็เป็นจุดที่
อันตราย 

 
/และขณะนี้.....  
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และขณะนี้ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการไปติดไฟกระพริบแล้ว แต่แสงสว่างก็ยังไม่
เพียงพอ ควรจะติดตั้งไฟฟ้าตรงที่ร้านข้าวสารให้สว่างมากๆ เพราะตรงนั้นจะมืดมาก 
เพราะถ้าหากมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ตรงนั้นทำให้มองไม่เห็น ขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่า เราจะสามารถแก้ไขท่ีตรงนั้นได้อย่างไรบ้าง 

นายอ่ืนคำ  บุญศรี -  ขอเชิญ นายสมเพชร  วงษาครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมเพชร  วงษา -  ที่ตรงนั้นรถค่อนข้างจะเยอะมาก ซึ่งบางครั้งก็มีรถกู้ภัยจอดอยู่ทางด้านทิศใต้ 
เลขานุการนายกฯ ปากซอย ถ้าหากรถออกมาจากบ้านแม่ปูนแล้วเลี้ยวขวาก็จะทำให้มองไม่เห็นรถที่วิ่ง

มาได้ และทางปากซอยด้านซ้ายก็มีรถจอดอยู่ทำให้มองไม่เห็นรถที่วิ่ งมา ซึ่งตรงนี้
กระผมก็เป็นห่วงอยู่มาก ในโอกาสต่อไปเราจะได้มีหนังสือไปทางกรมทางหลวงเพ่ือ
ขอติดไฟแดง เพราะว่าสี่แยกตรงนี้จะเป็นแยกที่ อันตรายมาก และเรื่องเกี่ยวกับ     
ไฟแสงสว่างทางฝ่ายบริหารก็จะดูแลและดำเนินการให้ครับ ส่วนเรื่องไฟโซล่าเซลล์
ทางฝ่ายบริหารก็ขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อน และจะดำเนินการแก้ไขให้ต่อไปครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  สำหรับเรื่องไฟโซล่าเซลล์กระผมมีความเห็นด้วย ถ้าหากว่าช่วงไหนที่ติดตั้งชิดกัน 
ประธานสภาฯ เกินไปที่สามารถย้ายได้ก็ขอติดตั้งที่ศาลเจ้าพ่อของหมู่บ้าน เพื่อให้แสงสว่างมากขึ้น 

ขอบขอบคุณครับ 
 -  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะสอบถามอีก ขอเชิญครับ 
 -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์เดช  จิยะพงศ์ -  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ ร.ต.ณรงค์เดช  จิยะพงศ์  นายกเทศมนตรี

ตำบลเวียงป่าเป้า กระผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด เพราะว่า
ช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัททีโอที ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดสมัยนายกเทศมนตรีคนที่ผ่านมา ได้เข้ามาชี้แจงและปรึกษาในเรื่องของการ
แก้ไขกล้องวงจรปิดเครื่องที่ชำรุดเสียหาย และทางเทศบาลมีความจำเป็นที่จะติดตั้ง
ใหม่ ขณะนี ้ทางฝ่ายบริหารได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ด ูแลรับผิดชอบ ก็คือ      
นายทนุชาพล  นาคเอี่ยม  นักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และ
ขณะนี้ทางบริษัทได้ออกไปสำรวจและทำการประเมินตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ชี้จุด   
ที่จะดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดต่างๆ กระผมจะชี้แจงหลั งจากที่ทาง   
ทีโอทีเข้ามาประสานงานอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ขอเชิญ นายจำเนียร  ปริมิตร ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจำเนียร  ปริมิตร -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายจำเนียร  ปริมิตร  รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ตำบลเวียงป่าเป้า กระผมขอเรียนชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิด ตามที่ทางท่าน

นายกเทศมนตรีได้เรียนชี ้แจงไปเมื่อสักครู่นี ้ ทางบริษัททีโอที ซึ ่งที ่ผ่านมาก็ได้
ดำเนินการติดตั้งและก็ได้ชำรุดอยู ่หลายจุด และช่วงนี้ก็กำลังตรวจสอบ ที่ได้ให้
รายละเอียดก็มีอยู่ 2 อย่าง คือ ติดตั้งแบบถาวร ต้องใช้งบประมาณมาก และติดแบบ
เช่าเป็นรายปี ซึ่งก็จะได้หารือกับทางเทศบาลในการติดตั้งเพ่ิมเติมในครั้งนี้ครับ 

/นายอิ่นคำ..... 
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นายอ่ินคำ  บุญศรี -  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรอีก กระผมก็ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ  
ปิดประชุม -  เวลา  12.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)          อุไร  สมร  ผู้พิมพ์ 
                               (นางอุไร  สมร) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

     (ลงชื่อ)  วราวุธ  เฉียบแหลม       เลขานุการสภาเทศบาล 
              (นายวราวุธ  เฉียบแหลม) 
           
 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2564   ถูกต้องไม่มีการแก้ไข 

 
 
 

 (ลงชื่อ)      เฉลิม  พินิจสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเฉลิม  พินิจสุวรรณ) 
 
 (ลงชื่อ)      สุพรรณ์  ใจอินต๊ะ  กรรมการ 
   (นายสุพรรณ์  ใจอินต๊ะ) 
 
 (ลงชื่อ)    เสกสรรค์  กันทะวงค์ กรรมการ 
           (นายเสกสรรค์  กันทะวงค์) 
 
 (ลงชื่อ)        รุ่งทิพย์  มะลิ กรรมการและเลขานุการ                              

   (นางรุ่งทิพย์  มะลิ) 
 
 
                                   อ่ินคำ  บุญศรี 
 (นายอ่ินคำ  บุญศรี) 

          ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
 
 
 
 
 
    



 
 

  
 


